

## **BÁO CÁO**

**kết quả 01 năm triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng**

-----

### **I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, QUẢN TRIỆT, TRIỂN KHAI KẾT LUẬN**

#### **1. Công tác quán triệt, triển khai kết luận của đồng chí Tổng Bí thư**

Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, phổ biến Kết luận sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng; tổ chức tiếp sóng trực tuyến từ điểm cầu Trung ương với 246 đồng chí tham dự, là các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, trưởng, phó các cơ quan, đơn vị cấp huyện và các cán bộ, công chức các xã, thị trấn. Cấp ủy cơ sở quán triệt, phổ biến Kết luận gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Qua phổ biến, quán triệt và tuyên truyền, các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân nâng cao nhận thức về các nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị, nhất là quan điểm “Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”; đồng thời, nâng cao nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hóa trong sự phát triển của địa phương. Từ đó, các cấp ủy, chính quyền đề cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo trên lĩnh vực văn hóa để đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa, xây dựng con người Tam Đường trong thời kỳ phát triển mới.

#### **2. Việc xây dựng văn bản chỉ đạo, kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện**

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy chính quyền xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo việc triển khai thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chương trình hành động của Tỉnh ủy về công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật, thể thao, du lịch, đồng thời chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành các văn bản định hướng nội dung tuyên truyền<sup>1</sup>, tạo sự thống nhất về tư

---

<sup>1</sup>- Văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện: Kế hoạch số 138-KH/HU, ngày 22/8/2022 của Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 23/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng hoạt động văn học nghệ thuật giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Kế hoạch 1677/KH-UBND, ngày 02/12/2021 của UBND huyện thực hiện Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, vùng

tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ huyện về thực hiện ý kiến chỉ đạo, kết luận của đồng chí Tổng Bí thư.

## **II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC**

### **1. Nâng cao nhận thức và năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ**

Huyện ủy luôn coi trọng và tăng cường lãnh đạo, bảo đảm sự đồng bộ giữa phát triển văn hóa với phát triển kinh tế, trong đó công tác phát triển văn hóa, văn nghệ được chú trọng thực hiện với kế hoạch, giải pháp cụ thể. Các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo công tác quán triệt, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về lĩnh vực văn hóa - văn nghệ được nêu trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa, văn nghệ; chú trọng chỉ đạo, quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân, phục vụ nhiệm vụ chính trị, nhất là các hoạt động văn hóa - văn nghệ chào mừng Kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Tam Đường, đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trong các lễ hội đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hoá dân tộc, thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của địa phương và các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh, an ninh trật tự theo các quy định đã ban hành. Ngoài ra, tại Hội nghị tổng kết năm, nội dung lãnh đạo văn hóa, trong đó nhiệm vụ phát triển văn hóa, văn nghệ trên địa bàn huyện được quan tâm, đánh giá toàn diện.

### **2. Công tác tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển đất nước. Việc phát huy những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến tạo động lực đột phá để thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, đơn vị**

Công tác tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển huyện được quan tâm và triển khai

biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn huyện Tam Đường; Kế hoạch 1005/KH-UBND ngày 09/8/2022 của UBND huyện thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu”.

- Các văn bản của Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Công văn số 41-CV/BTGHU, ngày 05/11/2021 về tuyên truyền hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 37-HD/BTGHU, ngày 11/02/2022 của BTG Huyện ủy về hoạt động văn hóa, văn nghệ năm 2022...

đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tiễn cơ sở<sup>2</sup>.

Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện tổ chức viết bài, xây dựng chương trình phát thanh, mở các chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.... Chú trọng phát hiện, tôn vinh, nhân rộng các giá trị tốt đẹp, nhân văn, biểu dương các gương điển hình trong việc thực hiện hiệu quả nội dung xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới; đồng thời, phê phán các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Đẩy mạnh việc tiếp tục bồi đắp niềm tin của Nhân dân, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ mừng Xuân Nhâm Dần 2022, gắn với đẩy mạnh thực hiện các phong trào, cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đảm bảo chất lượng, nội dung phong phú, lành mạnh, phù hợp với phong tục, tập quán của dân tộc, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa tinh thần của Nhân dân. Đồng thời, tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ phục vụ các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, địa phương như: kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2022); kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022), Kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Tam Đường (21/9/2002-21/9/2022),... bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả.

Với nhiều hình thức đa dạng, phong phú đã góp phần tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa của địa phương, dân tộc, những giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam; giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới của đất nước, khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ vững quốc phòng, an ninh; khai thác tốt

---

<sup>2</sup>- Tuyên truyền qua hệ thống phát thanh - truyền hình huyện, hệ thống truyền thanh cơ sở, các tin, bài, phóng sự, các chương trình văn nghệ, thể thao (293 giờ phát thanh; viết, sử dụng đăng tải 476 tin, bài).

- Tuyên truyền trực quan: treo 207 băng zôn, trên 2620 cờ các loại, thay 07 cụm pano, 6 biển chỉ dẫn du lịch, tổ chức 01 triển lãm ảnh.

- Tuyên truyền lưu động: 50 buổi tuyên truyền xe thông tin.

- Tuyên truyền trong các hội nghị sinh hoạt của cơ quan, đơn vị, khu dân cư.

- Tuyên truyền trên các trang fanpage của các cơ quan đơn vị (riêng fanpage Ban tuyên giáo Huyện ủy Tam Đường đăng tải tuyên truyền 36 tin bài liên quan hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn thu hút trên 98.000 lượt tiếp cận).

lợi thế và tiềm năng văn hóa, du lịch, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá, góp phần nâng cao chất lượng đời sống, vật chất và tinh thần của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện.

### **3. Kết quả xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa; xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, hội nhập gắn với giữ gìn, phát huy giá trị thuần phong, mỹ tục và các hệ giá trị: Quốc gia, văn hóa, gia đình, con người Việt Nam**

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước bền vững tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần quan trọng trong việc xây dựng nếp sống, đời sống văn hóa lành mạnh trên địa bàn huyện theo hướng ngày càng văn minh, tiến bộ. Quan tâm chỉ đạo xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức tiết kiệm, lành mạnh, từng bước xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Các lễ hội của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện được tổ chức cơ bản đảm bảo đúng nghi lễ, phát huy được giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc.

Lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nếp sống văn hóa, đời sống văn hóa; tạo mọi điều kiện thuận lợi phát triển các loại hình hoạt động văn hóa, nghệ thuật lành mạnh, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đi đôi với việc tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý những tổ chức, cá nhân vi phạm trên lĩnh vực văn hóa. Quan tâm tuyên truyền việc xây dựng, hình thành môi trường văn hóa số phù hợp với đặc điểm tình hình của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện.

Thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở các khu dân cư; rà soát, bổ sung Quy ước thôn bản các khu dân cư, các tiêu chí phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, dân tộc tạo sự đồng thuận cao, phục vụ ngày càng tốt hơn đời sống văn hóa của cộng đồng. Đến nay, toàn huyện có 13 nhà văn hóa xã, 131 nhà văn hóa bản, 118/126 bản văn hóa (đạt tỷ lệ 93,6%), có 8/14 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới theo tiêu chí quốc gia, trên 92% tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

#### **4. Công tác bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, di sản, di tích lịch sử - văn hóa; tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại**

Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc được Đảng bộ huyện quan tâm tập trung lãnh đạo<sup>3</sup> và cụ thể hóa tại Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 10/9/2020 của BCH Đảng bộ huyện về phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; chỉ đạo nghiên cứu, bảo tồn, trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc huyện Tam Đường một cách khoa học, hiệu quả.

Các phong tục, tập quán lành mạnh, tốt đẹp, các lễ hội truyền thống của các dân tộc trên địa bàn huyện được quan tâm duy trì, bảo đảm nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Tiếng nói, chữ viết, trang phục truyền thống, tập tục cưới hỏi, ma chay phù hợp vẫn còn giá trị của mỗi dân tộc được giữ gìn,... Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc được gắn liền với xây dựng đời sống văn hóa mới, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc được quan tâm lưu giữ, các hoạt động lễ hội truyền thống như: Tuần văn hóa du lịch huyện Tam Đường, lễ hội động Tiên Sơn, lễ Té nước của dân tộc Lào, lễ Tủ Cải của dân tộc Dao, Xòe Chiêng của dân tộc Thái, Khèn Mông... được tổ chức đúng quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.

#### **5. Phát huy vai trò chủ thể sáng tạo, chủ thể hưởng thụ văn hóa của nhân dân; tôn trọng, bảo vệ sự đa dạng văn hóa của các dân tộc, vùng miền; nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân**

Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi để các nghệ nhân đang thực hành di sản tham gia tích cực, có hiệu quả trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể. Quan tâm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo sân chơi để nhân dân các dân tộc trên địa bàn được tham gia, thụ hưởng<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Trên địa bàn huyện Tam Đường hiện nay có 08 di tích được xếp hạng, trong đó có 02 di tích cấp Quốc gia gồm: di tích “Hang Tiên Sơn”; di tích “Thác Cầu Mây và Cổng trời thuộc khu vực đèo Hoàng Liên” và 06 di tích được UBND tỉnh Lai Châu xếp hạng di tích cấp tỉnh gồm: di tích “Thác Tác Tình”, di tích “Hang Đông Pao”, di tích “Động Hùm Xanh”, di tích “Động Bản Giang”, di tích “Khu Bảo tồn Chè cổ thụ”, di tích “Đình PuTaleng”.

<sup>4</sup> Tổ chức Tuần Văn hóa – du lịch huyện Tam Đường; thành lập đoàn tham gia Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022. Tổ chức thành công chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần Văn hóa, du lịch huyện Tam Đường năm 2022 với sự tham gia của 200 nghệ nhân, diễn viên đến từ các xã, thị trấn, trường học trong toàn huyện; chương trình văn nghệ khai mạc giải thi đấu dù lượn đường trường Putaleng quốc tế mở rộng lần thứ III năm 2022. Tập luyện các tiết mục văn hóa, văn nghệ tại bản Sỉ Thâu Chải, Lao Chải 1 phục vụ các nhiệm vụ chính trị của huyện và khách du lịch; chương trình văn nghệ gặp mặt bí thư chi bộ, già làng, trưởng bản, người có uy tín, trưởng các điểm nhóm tôn giáo năm 2022; tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Tam Đường năm 2022; Hội thi dân vận khéo huyện Tam Đường năm 2022; tham gia hội thi khiêu vũ, dân vũ tỉnh và các hoạt động trong chuỗi sự kiện Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Tam Đường...

## **6. Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác văn hóa; đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ**

Tổ chức bộ máy thực hiện nhiệm vụ về văn hóa được kiện toàn, củng cố. Hiện nay, huyện có 18 cán bộ, công chức phụ trách công tác quản lý văn hóa. Đa số có trình độ đại học và nghiệp vụ trong thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Công tác xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ văn hóa, quy hoạch cán bộ dự nguồn, đào tạo bồi dưỡng, bố trí cán bộ làm công tác văn hóa theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức và hiệu quả công tác của đội ngũ làm công tác văn hóa, nhất là ở cơ sở được coi trọng; quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực văn hóa tham gia các lớp bồi dưỡng do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức; quan tâm công tác giáo dục lý luận chính trị, qua đó nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, xây dựng lối sống đẹp.

## **7. Kết quả xây dựng văn hóa trong Đảng và hệ thống chính trị**

Các cấp ủy tập trung xây dựng văn hóa trong tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể, làm cho cán bộ, đảng viên, hội viên thể hiện lối sống, cách ứng xử có văn hóa và lối sống lành mạnh được chú trọng thực hiện với nhiều giải pháp cụ thể; thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; quan tâm lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quan tâm đầu tư, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện hiệu quả quy chế làm việc, quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, có biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Từ những giải pháp thiết thực đã mang lại nhiều kết quả quan trọng; nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo của cấp ủy các cấp, sự quản lý Nhà nước ngày càng hiệu lực, hiệu quả; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không ngừng hoàn thiện bản thân, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, trách nhiệm với công việc, với Nhân dân và chủ động phòng ngừa những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

## **III. HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN**

### **1. Hạn chế**

Việc xây dựng môi trường văn hóa vẫn còn một số hạn chế; đời sống tinh thần, mức hưởng thụ văn hoá còn chênh lệch giữa các xã với khu vực thị trấn; ý thức cộng đồng, chung tay xây dựng môi trường văn hoá có mặt còn hạn chế; các

tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc chưa được ngăn chặn triệt để; các loại văn hóa phẩm độc hại vẫn còn xâm nhập vào xã hội và các gia đình, qua Internet, gây tác hại phần nào đến thuần phong, mỹ tục, nhất là trong tầng lớp thanh, thiếu niên.

Một số nhà văn hóa hiện đã xuống cấp, diện tích nhỏ hẹp, không đảm bảo được diện tích cho người dân hội họp, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao. Tỷ lệ các bản có đội văn nghệ quần chúng duy trì hoạt động hiệu quả chưa cao.

Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác quản lý, công tác chuyên môn chưa được đáp ứng được nhu cầu; một số thiết chế văn hóa chưa được đầu tư, quan tâm để đưa vào hoạt động bảo tồn các giá trị như: văn hóa, thư viện.... Chất lượng các hoạt động văn hóa, thể thao, dịch vụ văn hóa, thể thao chưa cao; chưa có nhiều khu vui chơi giải trí công cộng, thể dục, thể thao để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân, nhất là trẻ em; các sản phẩm văn hóa phục vụ cho du lịch, dịch vụ chưa phong phú, đa dạng; chưa gắn sản phẩm văn hóa với sản phẩm du lịch, làng nghề. Thư viện huyện hoạt động chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao.

## **2. Nguyên nhân**

### ***2.1. Nguyên nhân khách quan***

Các thế lực thù địch thường xuyên thực hiện chiến lược âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình”, chống phá ta trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, nhất là trên các mạng xã hội hiện nay.

Sự giao lưu văn hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ, nhiều loại hình nghệ thuật mới được du nhập vào nước ta, thu hút ngày càng nhiều sự quan tâm của công chúng, nhất là giới trẻ, khiến cho các loại hình nghệ thuật truyền thống có khả năng bị lãng quên.

### ***2.2. Nguyên nhân chủ quan***

Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở đối với nhiệm vụ phát triển văn hóa có lúc chưa thường xuyên và thiếu kiểm tra, giám sát kịp thời. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, thanh thiếu niên và quần chúng Nhân dân có mặt còn hạn chế.

Sự phối hợp với các ngành có liên quan trong công tác quản lý văn hóa có thời điểm thiếu chặt chẽ; chưa thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, các tệ nạn xã hội.

## **IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ**

### **1. Phương hướng**

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp quan triệtsâu sắc kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa

toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tổ chức thực hiện đồng bộ giữa nhiệm vụ phát triển văn hóa với phát triển kinh tế trong quá trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của các tầng lớp Nhân dân, làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào từng người, từng gia đình, từng tập thể và cộng đồng, từng địa bàn dân cư, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người, tạo môi trường văn hóa lành mạnh. Văn hóa phải trở thành “sức mạnh mềm”, sức mạnh nội sinh, đóng góp trực tiếp vào quá trình xây dựng huyện phát triển nhanh, bền vững.

## **2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu**

**2.1.** Tiếp tục tuyên truyền, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 17/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình hành động số 08-CTr/TU, ngày 14/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 71-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

**2.2.** Tập trung bồi dưỡng, giáo dục về giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống địa phương, nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; nâng cao trình độ dân trí, năng lực thẩm mỹ, đáp ứng thời kỳ phát triển mới của đất nước, địa phương trong điều kiện xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế. Tạo chuyển biến về nhận thức và ý thức tôn trọng pháp luật, quy ước cộng đồng, trách nhiệm gia đình và xã hội; xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, là tế bào lành mạnh hình thành và nuôi dưỡng nhân cách, giáo dục nếp sống cho con người.

**2.3.** Tiếp tục đưa các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đi vào chiều sâu, thực chất. Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Củng cố và phát triển nếp sống văn hóa, gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa nhằm giữ gìn và bảo vệ thuần phong mỹ tục, thực hành tiết kiệm, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu, có nền nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, yêu thương nhau. Chú trọng phát triển và nâng cao đời sống văn hóa ở vùng đồng bào dân tộc



thiểu số, giảm khoảng cách về mức hưởng thụ văn hóa tinh thần giữa các vùng.

**2.4.** Tích cực quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Tam Đường trên cơ sở gắn kết chặt chẽ bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc với phát triển du lịch. Tiếp tục đầu tư, tôn tạo, bảo tồn và phát huy các di tích văn hóa được xếp hạng nhằm giáo dục truyền thống văn hóa lịch sử, nhất là thế hệ trẻ.

**2.5.** Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị ở các cấp, các ngành, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị huyện trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị, trung thành sự nghiệp cách mạng của Đảng, tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, ý thức thượng tôn pháp luật, tôn trọng kỷ luật, kỷ cương, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

**2.6.** Từng bước xây dựng môi trường văn hóa số, phát triển công nghiệp văn hóa; tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, phát động tổ chức các cuộc thi sáng tác về thơ, nhạc, xuất bản một số ấn phẩm, tập san.

**2.7.** Chú trọng và thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn làm nhiệm vụ văn hóa. Tạo điều kiện để các nghệ sĩ, nghệ nhân dân gian tham gia tích cực, có hiệu quả trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, nhất là di sản văn hóa phi vật thể.

**2.8.** Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động có hiệu quả sức mạnh của các tầng lớp Nhân dân tham gia phát triển văn hóa. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thu hút các tầng lớp Nhân dân tham gia, phát huy khả năng sáng tạo của từng cá nhân trong lĩnh vực văn hóa; tạo điều kiện để Nhân dân chủ động tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng.

**Nơi nhân:**

- Thường trực Tỉnh ủy,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- TT Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện,
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy,
- Các chi, đảng bộ cơ sở,
- Lưu.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ**

**Cao Trang Trọng**